

คูดวงออนไลน์

(18 กันยายน 2558)

โดย ธรรมธิปติ

ภรรยาผมมีปัญหาเกี่ยวกับทุกคนในบ้าน และเพื่อนฝูงของผม

สวัสดิ์ครับ ท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาหนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า กุมภ์ เกิดวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เวลา 06.00 น. นครสวรรค์ เพศชาย

คุณกุมภ์เขียนมาถึงผมว่า “ผมได้มีโอกาสติดตามอ่านคอลัมน์ของคุณ เกือบทุกสัปดาห์ เห็นว่าการทำนายของคุณ เป็นเหตุเป็นผล และคำแนะนำอื่นที่รอบด้าน นอกเหนือจากทางโหราศาสตร์ ผมจึงขอรบกวนให้ช่วยทำนาย เพราะผมมีเรื่องที่รบกวนจิตใจมาโดยตลอด”

คำถามที่หนึ่ง ภรรยาผมมีปัญหาเกี่ยวกับที่บ้าน ตอนแรกก็แม่ แต่ตอนนี้พาลไม่เอาใครที่เป็นญาติของผม รวมทั้งเพื่อนสนิทด้วย ผมรับไม่ได้เรื่องนี้ แต่ก็คิดที่ลูก ทำให้ตัดสินใจอะไรลำบาก อยากถามว่าจะจบลงด้วยดีมั๊ย ที่ถามเพราะเผื่อว่ามีทางออกที่ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไปครับ ปัญหานี้มีมา 5 ปีแล้ว คิดว่าเวลาจะทำให้อะไรดีขึ้นแต่ก็ไม่เลย

ผมเคยพูดเอาไว้ในบทความ “คูดวงออนไลน์” หลายครั้งว่า มนุษย์เรามีจำนวนดวงดาว เท่ากันทุกคน คือ มีดาวอาทิตย์(๑) ถึง เสาร์(๗) และ ราหู(๘)เกตุ(๙) และดาวอื่นๆ เช่น เนปจูน พลูโต และ มฤตยู

แต่ทำไมคนนี่จึงรวย คนนั้นจึงจน คนนี้มีความสุข แต่คนนั้นมีแต่ความทุกข์ คนนี้ทุกข์ในเรื่องงาน แต่อีกคนทุกในเรื่องคู่ครอง เหล่านี้เป็นต้น

ทั้งนี้เพราะ ดวงดาวเหล่านี้ถูกจัดวางในแต่ละราศีไม่เหมือนกัน และ มีความสัมพันธ์กับลักษณะในรูปแบบที่แตกต่างกัน จึงทำให้มนุษย์แต่ละคนมีเรื่องที่ดี และ เรื่องที่ร้ายแตกต่างกัน

ในกรณีของคุณกุมภ์ ดวงชะตาของคุณบอกชัดเจนว่า คู่ครองของคุณจะมีความขัดแย้งกับมารดาหรือ สมาชิกในครอบครัวเดิมของคุณ และ ดวงชะตาแบบนี้ของคุณ จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ไม่ว่าคู่ของคุณจะเป็นคนนี้ หรือ คนอื่นๆ

เนื่องจากผมพยายามโทรไปหาคุณตามเบอร์โทรศัพท์ที่คุณให้ไว้ แต่ติดต่อไม่ได้ ผมยังได้เขียนเมลไปหาคุณ เพื่อถามรายละเอียดบางอย่าง แต่คุณไม่ได้ตอบกลับ ดังนั้น ผมจึงขอตอบเท่าที่มองเห็นในดวงชะตานะครับ

อันที่จริง ชีวิตคู่ของคุณก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ แต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ทำให้เกิดความไม่สงบในชีวิตคู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในครอบครัวเมื่อลูกชายแต่งงานเอาลูกสะใภ้เข้ามาในบ้าน

คิดว่าคุณคงจะเคยได้ยินเรื่อง แม่ฝั่ว ลูกสะใภ้ นะครับ

ในกรณีของคุณ ผมจะไม่บอกว่า ใครเป็นคนผิด ใครเป็นคนถูก เพราะไม่ว่าฝ่ายไหนผิด หรือฝ่ายไหนถูก คุณก็ไม่สบายใจอยู่ดี และเรื่องของครอบครัว เราไม่ต้องการคนผิดคนถูก แต่เราต้องการคนที่อยู่ร่วมกันได้เท่านั้น

ดังนั้น หนทางที่ผมพอจะแนะนำได้ก็คือ การแยกออกมาจากบ้านที่คุณอาศัยร่วมกับแม่ ออกมาอยู่ตามลำพังกับภรรยาและลูกๆของคุณเอง

วิธีนี้ อาจจะช่วยลดปัญหาการกระทบกระทั่งลงได้มากที่สุด

แต่ก็ต้องเตือนว่า ต้องอดทนในเรื่องนี้ให้มากกว่าจนสิ้นปีพ.ศ. 2560 ครับ

คำถามที่สอง ปัจจุบันผมทำงานที่ระยอง (ทำมาได้ 10 ปีแล้วครับ) มีโอกาสที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่นครสวรรค์หรือไม่ครับ

ดวงชะตาของคุณเป็นดวงแบบที่ต้องพลัดพรากไปอยู่ที่ไกลบ้านแล้วจะดี ดังนั้น จึงไม่แปลกที่คุณต้องไปทำงานในระยองเป็นเวลาถึง 10 ปี

แต่หากคุณกลับมาอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน คุณจะมีปัญหากระทบกระทั่งมากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยซ้ำ ดังนั้น จึงควรจะใช้ชีวิตแบบเดิม คือไปๆมาๆระหว่างบ้านและที่ทำงานจะดีที่สุดครับ

นอกจากนี้ การอยู่ห่างกันกับภรรยาของคุณด้วยเหตุผลทางการงาน ก็จะช่วยทำให้การกระทบกระทั่งน้อยลงด้วย

คำถามที่สาม อนาคตมีอะไรที่ต้องระวังเปล่าครับ ทางด้านโรคภัย และ อุบัติเหตุ

อันที่จริง ดวงชะตาของคุณก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีดวงหนึ่ง มักมีโชคลาภอย่างไม่คาดคิด

แต่เนื่องจากคุณเป็นคนเครียด คิดมาก และมีโลกส่วนตัวสูง ชอบสันโดษ ก็อาจจะทำให้คุณคิดทุกข์ไปเอง คิดไปในทางร้ายต่อตัวเอง ทั้งๆที่บางที่มันอาจจะไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดก็ได้

การคิดไปเองของคุณบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดภาพหลอนขึ้นมาได้เหมือนกัน ก็ต้องระวังเรื่องความคิดให้มาก

ส่วนเรื่องสุขภาพ ก็ขอให้ระวังในเรื่องปอด หากคุณสูบบุหรี่ก็ขอแนะนำให้เลิกเสีย นอกจากนี้ก็ยัง
ต้องระวังเรื่อง ดับและไต เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องระวัง

ส่วนเรื่องอุบัติเหตุ ก็ควรจะระมัดระวังการเดินทางในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 แต่ก็ไม่ได้
ร้ายแรงมากครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณกุมภ์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ
ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด
เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน
พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมา
ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณรุ่ง ครับ

